

# TỈNH XÁ NGỌC HOÀ

766 South 2<sup>nd</sup> St., San Jose, CA 95112 \* Tel. (408) 295-2436

## TÂM THƯ VẬN ĐỘNG XÂY DỰNG TRUNG TÂM PHẬT GIÁO CHO HOÀ BÌNH

Nam mô Bốn sư Thích Ca Mâu Ni Phật  
Ngưỡng bạch chư Tôn Đức Tăng, Ni  
Kính thưa quý Phật tử, quý Đồng hương thân mến,

Một vùng đồi núi xinh đẹp, 42 mẫu đất tại thung lũng Hoa vàng San José, tiếp ranh Milpitas, gần xa lộ 680, đang khởi phát một thẳng duyên hy hữu cho một ngôi Đại Tòng Lâm có tầm vóc tại vùng Bắc California.

San José được mệnh danh là Thủ đô của người Việt Tỵ nạn với chừng 100,000 đồng hương định cư. Cùng với đông đảo cư dân người Việt ở các thành phố lân cận, mà đại đa số là Phật tử, là một thực tế thôi thúc việc tạo lập một Đạo Tràn có kích thước và hội đủ hai yếu tố tương duyên về mặt hoằng pháp: vừa trang nghiêm thanh tịnh, vừa không quá cách xa phố thị. Hai tiêu chuẩn này cung ứng cho đại chúng Phật tử cơ hội thuận lợi cho việc tu học và sinh hoạt đời thường. Với tiêu chuẩn lợi đạo thuận đời này, Trung Tâm sẽ là địa bàn khả thi cho những sinh hoạt tu tập và khả dĩ tổ chức những kỳ Đại Hội, Đại lễ Phật Đản... và Đất Trại cho các trại Huấn Luyện của tổ chức Gia-Đình-Phật -Tử...Cũng là nơi có triển vọng tổ chức các sinh hoạt về văn hoá, giáo dục, xã hội như các lớp học Tiếng Việt, luyện thi; Phòng trị liệu Đông Y và Châm Cứu...

Hai vợ chồng người Mỹ, hẳn đã có duyên nợ với người Phật tử Việt Nam và hẳn đã có duyên lành với Phật, đã phát tâm hy cúng một vùng sơn lâm rộng lớn 42 mẫu, với giá tượng trưng non một triệu dollars chỉ để hoàn tất khoản thuế đất. Cơ duyên hiếm có này, đã chiêu cảm và khai phát cho duyên sự lớn lao này. Với sự nhiệt tình hy hiến cúng dường của quý Phật tử bốn phương và địa phương, đang là một thẳng duyên công đức hướng về Tiền đồ sáng rỡ của sinh hoạt Phật Giáo vùng Bắc California.

Nơi đây, một giao cảm hài hoà giữa Trời cao và Đất bằng, giữa sơn khê và phố thị, giữa Mộng và Thực, giữa Đời Thường và Chí Nguyện Xuất Gia; đích thực là một trú xứ lý tưởng cho hạnh nguyện "thượng cầu Phật đạo, hạ hoá chúng sanh"

BAN VẬN ĐỘNG XÂY DỰNG TRUNG TÂM PHẬT GIÁO CHO HOÀ BÌNH ước mong chư Phật tử bốn phương chung cùng một tấm lòng thương Phật mộ Pháp, nhiệt tình đóng góp tài năng và phương tiện cho vận hội hiếm có này. Tay trong tay, lòng nối lòng, xin cùng nhau ghi lại giữa lòng núi Phật một dấu ấn thân thương công đức cho tiền đồ Đạo Pháp.

Quý Phật tử, quý Đồng hương phát tâm cúng dường, hoặc muốn biết thêm chi tiết cho Phật sự cúng dường, xin liên lạc Tỉnh xá Ngọc Hoà, địa chỉ 766 South 2<sup>nd</sup> Street, San Jose, CA 95112 và số điện thoại (408) 507-2363 hoặc (408) 295-2436.

Xin tha thiết kêu gọi đóng góp một bàn tay, một tấm lòng cùng xây dựng ngôi nhà Phật Pháp.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.  
Trân Trọng Kính Chúc An Lạc  
**Thích Nữ Tiến Liên**

